

Tăng cường nộp thuế điện tử eTax Mobile

Hướng tới mục tiêu 100% người nộp thuế sử dụng ứng dụng nộp thuế điện tử (eTax Mobile) trên thiết bị di động, ngành thuế Thái Bình không ngừng nâng cấp các tính năng của ứng dụng để người dùng dễ dàng tra cứu, nộp thuế thuận lợi nhất. Qua đó góp phần thay đổi thói quen thực hiện thủ tục thuế, số hóa công tác quản lý thuế và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.



Cán bộ, công chức ngành thuế hỗ trợ cài đặt ứng dụng eTax Mobile cho người nộp thuế.

Trước đây, anh Trần Tuấn Anh, xã Phú Lương (Đông Hưng) phải dành nhiều thời gian xếp hàng tại Chi cục Thuế huyện Đông Hưng để thực hiện các giao dịch liên quan đến thuế; nhưng giờ đây, với ứng dụng eTax Mobile, toàn bộ quy trình, thủ tục rườm rà, phức tạp trên giấy đã được tinh giản. Anh Tuấn Anh cho biết: Sau khi được cán bộ Chi cục Thuế giới thiệu về tiện ích của việc nộp thuế điện tử, tôi đã cài ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại. Giờ đến kỳ nộp thuế, với 1 chiếc điện thoại

có kết nối internet, dù ở bất cứ đâu tôi chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản là đã hoàn thành việc tra cứu hồ sơ, tờ khai thuế cũng như khoản thuế cần phải đóng, ấn nộp từ tài khoản ngân hàng là xong. Không chỉ nhanh chóng, an toàn, tôi còn tránh được các khoản phạt không mong muốn. Với hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Mỹ, xã Tân Lập (Vũ Thư), chồng mất, con còn nhỏ thì việc cài ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại mang lại rất nhiều tiện lợi. "Trước đây tôi phải mất khoảng nửa ngày đi

xếp số và nộp thuế tại cơ quan thuế, còn bây giờ tôi chỉ mất có 5 giây để thao tác đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Ứng dụng cài bằng số điện thoại chính chủ, tài khoản ngân hàng có mã OTP nên yên tâm sử dụng" - chị Mỹ chia sẻ. Trên địa bàn huyện Đông Hưng đến nay đã có trên 1.700 tài khoản nộp thuế điện tử eTax Mobile. Ông Dương Thế Việt, Chi cục phó Chi cục Thuế huyện cho biết: Từ năm 2022, đơn vị đã triển khai ứng dụng eTax Mobile, cán

bộ, nhân viên, nhất là nhân viên trực tiếp giải quyết thủ tục thuế tuyên truyền, tư vấn, đăng ký tài khoản, cài đặt, hỗ trợ tối đa để các cá nhân có thể sử dụng thành thạo các tính năng trên ứng dụng, nhất là chức năng tra cứu và thực hiện nghĩa vụ thuế. Với eTax Mobile, toàn bộ dữ liệu thuế được số hóa và tích hợp trên hệ thống tập trung không chỉ giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, chi phí khi thực hiện nghĩa vụ thuế mà không phải đến cơ quan thuế hoặc ngân hàng như trước, tuân thủ đúng quy định, thời gian nộp thuế mà còn tạo sự minh bạch, bình đẳng, công bằng cho tất cả mọi người.

Công tác cải cách hành chính thuế, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế luôn được ngành thuế coi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế. Một trong những công nghệ tiên tiến đó là ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động được ngành thuế triển khai từ năm 2022. Ông Phạm Tiến Hồng, Phó Trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và hộ khác, Cục Thuế tỉnh cho

ĐẾN NGÀY 30/11/2024, TOÀN TỈNH CÓ 17.700 TÀI KHOẢN THUẾ ĐIỆN TỬ, TRONG ĐÓ:

- Văn phòng Cục Thuế tỉnh: 5.180 tài khoản;
- Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư: 3.300 tài khoản;
- Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà: 3.130 tài khoản;
- Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương: 2.550 tài khoản;
- Chi cục Thuế huyện Đông Hưng: 1.770 tài khoản;
- Chi cục Thuế huyện Thái Thụy: 1.770 tài khoản.

biết: Sau một thời gian triển khai ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại thông minh, máy tính bảng đã đem đến nhiều tiện lợi cho người nộp thuế, được người nộp thuế đón nhận, tích cực cài đặt, sử dụng. Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất để người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, ngành thuế không ngừng nâng cấp, bổ sung các tính năng vượt trội hơn trên ứng dụng. Với giao diện mới nhất của eTax Mobile hiện nay, người dùng sẽ thấy rõ sự thuận tiện trong việc tìm kiếm và sử dụng các chức năng như đăng ký thuế, nhóm chức năng nộp thuế, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, tra cứu nghĩa vụ thuế. Một trong những cải tiến quan trọng là việc bổ sung chức năng nộp thuế "mã số thuế" người nộp thuế có thể tra cứu mã số thuế của mình chỉ bằng thông tin căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Người dùng cũng có thể đăng nhập thuế điện tử bằng tài khoản VNeID. Đặc biệt, eTax Mobile đã nâng cấp chức năng nộp thuế, hỗ trợ người nộp thuế

tạo danh sách các giấy nộp tiền tự động từ việc lựa chọn khoản thuế phải nộp hoặc số tiền thuế cần nộp theo quy định. Ngoài ra, giao diện mới còn có thêm tính năng "Nộp thuế thay", cho phép người dùng quét mã QR hoặc nộp thay theo mã số thuế để nộp thuế cho người khác một cách dễ dàng, an toàn và minh bạch. Điều này rất tiện lợi cho những trường hợp cần nộp thuế thay cho người thân mà không cần phải thực hiện nhiều thao tác phức tạp. Thông qua hình thức cài đặt mật khẩu, ứng dụng eTax Mobile rất an toàn cho người sử dụng. Mang lại nhiều tiện ích cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, eTax Mobile tạo sự công bằng, minh bạch trong quản lý, thu thuế. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần chống thất thu ngân sách, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, Cục Thuế tỉnh hiện đang nỗ lực cập nhật ứng dụng này đến tất cả người nộp thuế trên địa bàn quản lý.

THU HIỀN

ĐÔNG HƯNG Xây dựng 13 mô hình "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ"



Đông La là 1 trong 13 xã, thị trấn của huyện Đông Hưng thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ".

Thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ", huyện Đông Hưng lựa chọn xây dựng thí điểm ở xã Đông Xá và thị trấn Đông Hưng. Đến nay, tỷ lệ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn ở xã Đông Xá, thị trấn Đông Hưng đạt 100%; lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ngày càng cao, chiếm 20 - 30%.

Từ hiệu quả ở xã Đông Xá, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng tiếp tục nhân rộng ra 11 xã. Đến nay, toàn huyện có 13 mô hình "Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ" ở 13 xã, thị trấn. Các mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời, từng bước làm thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo hướng cởi mở, thân thiện, nâng cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.

Thời gian tới, huyện Đông Hưng tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của trung ương và của tỉnh về công tác dân vận chính quyền đặc biệt là Đề án số 08-ĐA/TU gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường tư vấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nhất là cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

MINH HƯƠNG

QUỲNH PHỤ

Phát triển trang trại chăn nuôi bền vững

Những năm trở lại đây, lĩnh vực chăn nuôi của huyện Quỳnh Phụ có bước phát triển khá nhanh và toàn diện. Bên cạnh sự gia tăng về số lượng đàn thì cơ cấu giống vật nuôi cũng có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt phương thức chăn nuôi đang thay đổi mạnh từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời cải thiện thu nhập cho người chăn nuôi. Anh Trịnh Công Vinh, xã An Vinh là nông dân tiêu biểu về phát triển kinh tế, mỗi năm thu lãi trên 800 triệu đồng từ chăn nuôi gà thương phẩm. Anh Vinh chia sẻ: Trang trại chăn nuôi của tôi có hơn 1.000m² chuồng nuôi gà, hơn 6.000m² ao nuôi thủy sản, khoảng 4.000m² trồng cây ăn quả. Trong chăn nuôi, tôi luôn tuân thủ nghiêm quy trình chăm sóc, phòng dịch. Ngoài định kỳ tiêm

các loại vắc-xin nhằm tăng miễn dịch cho đàn gà thì chuồng trại, các máng ăn máng uống thường xuyên vệ sinh sạch sẽ để hạn chế tối đa vi khuẩn tích tụ trong thức ăn thừa và nước đọng lại khiến gà mắc bệnh. Nhờ áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi hiện đại của tôi, đàn gà đang thay đổi mạnh từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời cải thiện thu nhập cho người chăn nuôi. Phát triển kinh tế gia đình từ nuôi bò thương phẩm, ông Vũ Đình Trường, xã An Tràng chia sẻ: Những năm trước đây, địa phương đã khuyến khích, động viên các hộ dân có nhu cầu chăn nuôi với quy mô, số lượng lớn sẽ được tạo điều kiện tham gia vùng chăn nuôi tập trung. Từ khi địa phương tạo thuận lợi, tôi đã mở rộng trang trại lên 4ha và đưa ra ngoài khu dân cư giúp mở rộng quy mô, xây dựng nhà biogas, trang bị quạt thông gió, xây dựng hệ thống xử lý chất thải đúng

quy định, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Từ 20 con ban đầu, đến nay số lượng bò của gia đình tôi tăng lên 200 con. Thu nhập ổn định hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, trang trại còn giúp tạo điều kiện việc làm cho người dân tại địa phương. Gần 10 lao động thường xuyên có mức thu nhập ổn định từ 5 - 6 triệu đồng mỗi tháng. Ông Nguyễn Văn Duy, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Quỳnh Phụ cho biết: Quy mô chăn nuôi của huyện Quỳnh Phụ hiện có trên 130.000 con lợn, trên 2 triệu con gia cầm, 7.000 con trâu, bò với trên 500 trang trại quy mô lớn nhỏ. Chăn nuôi ở Quỳnh Phụ những năm gần đây chuyển mạnh từ nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung quy mô trang trại. Để tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển chăn nuôi,

Trạm đã tham mưu UBND huyện, ngành chuyên môn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thú y cơ sở, chỉ đạo mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ trang trại được vay các nguồn vốn ưu đãi, tăng cường công tác quản lý nhà nước về con giống, thức ăn chăn nuôi để người dân yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát hoạt động giết mổ, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, giám sát tới tận người chăn nuôi để xử lý nhanh khi có dịch bệnh xảy ra. Phòng thú y chăn nuôi theo mô hình trang trại còn tạo tiền đề cho việc đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong nông nghiệp, giá trị trong hoạt động sản xuất chăn nuôi, tạo được sự liên kết, ổn định đầu ra cho sản phẩm, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại địa phương. Thời gian tới, để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật nâng cao nhận thức của người dân, dẫn chuyển từ chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa; tổ chức tập huấn chọn con giống, nâng cao chất lượng vật nuôi, chú trọng thị trường tiêu thụ; chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

MANH THẮNG



Nông dân xã An Tràng (Quỳnh Phụ) chăn nuôi bò thương phẩm.



Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường trung tâm xã Đông Xuyên.

ĐÔNG XUYỀN

Đường quê bừng sáng

Những ngày cuối năm, về xã Đông Xuyên (Tiền Hải), không khí nhộn nhịp lan tỏa khắp mọi ngõ xóm. Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt trên các tuyến đường không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn khiến làng quê trở nên lung linh, rực rỡ.

Trước đây, nhiều tuyến đường ở thôn Quý Đức thường chìm sâu vào bóng tối khi mặt trời lặn, do vậy việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhờ nguồn hỗ trợ của tỉnh cùng với sự đồng thuận, đóng góp của nhân dân, các tuyến đường trong thôn đã được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, giúp việc đi lại của bà con rất thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Vân, thôn Quý Đức chia sẻ: Tối đến, các bóng cao áp dọc tuyến đường được bật sáng không những tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân mà còn giúp khung

cảnh làng quê lung linh như trên thành phố. Cũng từ ngày có hệ thống điện chiếu sáng, an ninh trật tự được bảo đảm, mọi người đi bộ buổi tối để rèn luyện sức khỏe cũng không sợ bị tai nạn giao thông. Theo ông Trần Thế Cử, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Quý Đức: Thấp sáng đường quê với tình thần nhà nước và nhân dân cùng làm được bà con hưởng ứng mạnh mẽ từ đầu năm tới nay. Từ khi Ban công tác mặt trận thôn triển khai họp bàn thống nhất với người dân, chỉ chưa đầy 3 tháng, hệ thống điện chiếu sáng đã phủ rộng tại các ngõ, xóm. Toàn thôn đã làm được 54 cột điện với kinh phí đóng góp của nhân dân 100 triệu đồng, con em xa quê ủng hộ 100 triệu đồng. Đông Xuyên là xã đi đầu của huyện Tiên Hải trong chương trình "Thấp sáng đường quê". Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, các thôn trong xã đã phát huy các nguồn lực trong

nhân dân, tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân lắp hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường. Mỗi công trình khi thực hiện đều được chính quyền địa phương tổ chức họp dân, bàn bạc công khai, dân chủ nên nhận được sự đồng tình cao. Theo ông Trần Văn Nhiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã: Ủy ban MTTQ xã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền các thôn tích cực tuyên truyền, phổ biến và triển khai chương trình "Thấp sáng đường quê" giúp người dân hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách của tỉnh cũng như ý nghĩa của chương trình. Địa phương đã phát huy tinh thần dân chủ trong quá trình triển khai thực hiện, các thôn đều thảo luận, bàn bạc, lấy ý kiến từ người dân với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", từ đó tạo được niềm tin và sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

Đến nay, trên địa bàn xã Đông Xuyên đã hoàn thành lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khép kín các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường trong khu dân cư với chiều dài 15,6km tại 37 tuyến đường. Tổng kinh phí đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 357 triệu đồng, nguồn vốn nhân dân đóng góp gần 1,4 tỷ đồng. Ông Cao Xuân Bấy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chương trình "Thấp sáng đường quê" đã có những tác động rõ rệt trong việc cải thiện an toàn giao thông và giúp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã vào ban đêm. Các hành vi vi phạm pháp luật, trộm cắp giảm đáng kể, mang lại sự yên tâm cho người dân. Đây thực sự là chương trình có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần cải thiện cuộc sống và tạo ra môi trường sống an toàn, thuận tiện cho người dân.

TRẦN TUẤN